

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BA ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Đình, ngày tháng năm 2024

V/v triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kính gửi: Trưởng các khu phố

Thực hiện Công văn số 3642/UBND-LĐTBOXH ngày 18 tháng 10 năm 2024 của UBND thị xã Bim Sơn về việc triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đạt mục tiêu phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BHXH, NCC có tài khoản đạt tối thiểu 80% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý và thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho 100% đối tượng hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản. Sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng là chủ trương lớn của Chính phủ, là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả lương hưu không dùng tiền mặt và thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVC) trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Ba Đình đề nghị Trưởng các khu phố:

- Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, người dân và đối tượng về thực hiện chi trả trợ cấp An sinh xã hội (không dùng tiền mặt để từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp từ tiền

mặt sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt).

- Thông báo cho các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BHXH, NCC, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn khu phố đến Nhà văn hóa để BHXH thị xã Bim Sơn triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, phản ánh về UBND phường (*qua cán bộ chính sách*) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND (B/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Nga